

Số: /STP-PB&TDTHPL
V/v đề nghị hướng dẫn đánh giá tiêu
chí về xã nông thôn mới nâng cao

Bắc Giang, ngày tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp

Ngày 15/8/2022, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1723/QĐ-BTP ban hành Hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh (Quyết định số 1723/QĐ-BTP) theo Quyết định số 318/QĐ-TTg¹ và Quyết định số 320/QĐ-TTg²; trong đó tiêu chí số 16 là tiêu chí về tiếp cận pháp luật. Tuy nhiên việc triển khai thực hiện Quyết định số 1723/QĐ-BTP đối với các xã đăng ký đạt nông thôn mới nâng cao năm 2022 phát sinh một số khó khăn vướng mắc như sau:

1. Về nội dung xây dựng mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật và mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở tại tiểu mục 1 và tiểu mục 2, mục I, phần II của Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 1723/QĐ-BTP (Hướng dẫn): đề nghị có hướng dẫn cụ thể các mô hình điển hình này do cơ quan, tổ chức, cá nhân nào công nhận là mô hình điển hình.

Tại điểm c, tiểu mục 1 và điểm c tiểu mục 2, mục I, phần II của Hướng dẫn ghi "...trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đánh giá, được cơ quan có thẩm quyền cấp huyện trở lên tặng Giấy khen, Bằng khen hoặc hình thức khen thưởng khác vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai mô hình này", điều này rất khó thực hiện trên thực tế bởi lẽ khi khen thưởng thì chỉ có khen tập thể hoặc cá nhân chứ không khen "mô hình". Do vậy, đề nghị nghiên cứu có hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn như: khen tập thể hoặc cá nhân có mô hình, cách làm điển hình trong 05 năm hoặc tập thể, cá nhân được khen thưởng chuyên đề liên quan đến việc thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở.

2. Tại chỉ tiêu 16.3 thuộc tiêu chí 16 quyết định số 318/QĐ-TTg ghi "Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu phải đạt bằng hoặc trên 90%". Tuy nhiên tại mục III phần II Hướng dẫn chỉ nêu cách tính tỷ lệ để xác định tổng số người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý được trợ giúp pháp lý/tổng số người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý có yêu cầu trợ giúp pháp lý. Đề nghị hướng dẫn cụ thể hơn nội dung này, nêu như trên địa bàn xã có đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý nhưng không có ai có yêu cầu trợ giúp pháp lý thì cách tính như thế nào? Cách tính tỷ lệ để xác định người thuộc diện trợ giúp pháp lý

¹ ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

² ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

tiếp cận thì tính tỷ lệ trên số người yêu cầu trợ giúp pháp lý hay trên tổng số những người thuộc diện trợ giúp pháp lý cư trú trên địa bàn cấp xã?

3. Tại mục 2, phần IV của Hướng dẫn nêu “Đối với trường hợp đánh giá xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022, số liệu phục vụ chấm điểm nội dung tại điểm a tiểu mục 1 Mục I Phần này sử dụng kết quả chấm điểm năm 2021 của Tiêu chí 3 “Phổ biến, giáo dục pháp luật” theo quy định của Quyết định 619/QĐ-TTg... và Thông tư số 07/2017/TT-BTP,... và yêu cầu Tiêu chí 3 phải đạt điểm tối đa, quy định này khi xem xét, đánh giá xã nông thôn mới nâng cao là rất khó thực hiện, bởi lẽ:

+ Tháng 8/2022 Bộ Tư pháp mới ban hành Hướng dẫn để áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025 và việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. Tuy nhiên năm 2022, vẫn sử dụng kết quả chuẩn tiếp cận pháp luật của năm 2021 theo Quyết định số 619/QĐ-TTg và Thông tư số 07/2017/TT-BTP.

+ Các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 đã được công bố và tiêu chí này rất khó để đạt điểm tối đa do là tiêu chí mang định tính, không phải tiêu chí định lượng.

Hiện nay, thời điểm để xem xét các xã đạt nông thôn mới nâng cao năm 2022 cơ bản trùng với thời điểm đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Do vậy, đề nghị có hướng dẫn theo hướng cho phép địa phương khi xem xét việc đánh giá xã nông thôn mới nâng cao trùng vào thời điểm xem xét, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có thể sử dụng kết quả đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của năm 2022.

4. Về hồ sơ để xem xét, đánh giá xã nông thôn mới nâng cao, đề nghị nghiên cứu xây dựng bộ mẫu hồ sơ, tài liệu kiểm chứng cho từng chỉ tiêu ở cấp xã như phụ lục đối với cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang trân trọng đề nghị Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp có văn bản hướng dẫn các nội dung trên và gửi Sở Tư pháp *trước ngày 15/10/2022*, để Sở chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đối với các xã đăng ký đạt nông thôn mới nâng cao năm 2022 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, PB&TDTHPL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Anh Tuấn